

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	45083788
Date : 5 ส.ค. 2545	Page : 5	Source ไทยโพสต์	No :
Keyword			

ชุมพรเกียวกันรับพิตชอบ ปล่อยทิ้งร้างสวนสมเด็จพระ ปล่อยทิ้งร้างสวนสมเด็จพระ

**จวกจ้งหวัดชุมพร ปล่อยทิ้งร้าง
สวนสมเด็จพระฯ ทิ้งในสวนพักพ่อย
12 แห่งทั่วประเทศ หลายหน่วยงาน
เกียวกันรับพิตชอบจนสวนสกปรก
น้ำในสระเน่าเสีย เขื่อนริมตลิ่งพัง
กลายเป็นที่มั่วสุมและเปลอครัก
ของเด็กวัยรุ่น**

ชุมพร • ผู้สื่อข่าวรายงานสวนสมเด็จพระศรีนคริน
ทรา บรมราชชนนี หรือสวนสมเด็จพระฯ จ.ชุมพร ซึ่ง
รัฐบาลมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัด
และภาคเอกชนจัดสร้างขึ้นในเขตการศึกษาเขตละ
1 จังหวัด รวม 12 เขต โดยสวนสมเด็จพระฯ จ.ชุมพร
ตั้งอยู่บริเวณถ้ำเขาเงิน หมู่ 7 ต.ท่ามะปลา อ.หลัง
สวน . เปิดให้ประชาชนได้พักผ่อนเมื่อเดือน
ก.ย.2532 โดยจังหวัดชุมพรมอบหมายให้เทศบาล
หลังสวนเป็นผู้ดูแล

ปัจจุบัน สวนสมเด็จพระฯ จ.ชุมพร ประชาชน
และนักท่องเที่ยวพากันร้องเรียนว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปดูแลรักษาให้สมกับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากมีรอยจารึก พระปรมาภิไธยย่อ จ.ปร. สมัย
ร.ศ.108 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 5 อยู่ที่ยังมีสภาพดีในเขาด้านทิศ
ตะวันตกของสวน แต่ถูกปล่อยร้าง ไว้คนเหลียวแล
ขยะมูลฝอยถูกทิ้งเกลื่อนกลาด มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไป
มั่วสุมเสพยา สระน้ำที่อยู่ติดกับภูเขาเขาเงินเน่า
เสีย ส่งกลิ่นเหม็น เศษขยะนานาชนิดลอยทับถมกัน
จำนวนมาก ต้นไม้ สวนหย่อมที่ประดับประดาไว้
เหี่ยวเฉายืนต้นตาย นอกจากนี้ บริเวณเขื่อนกัน
ตลิ่งแม่น้ำหลังสวนถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังยุบลง
ไปกองในแม่น้ำ ระเเกะระกะเป็นทางยาวร่วม 50
เมตรมานานหลายปี โดยไม่มีการเข้าไปก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมใหม่

นายสมชาย รัตณี นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตำบลหลังสวน กล่าวว่า เดิมทีสวนสมเด็จพระฯ จ.ชุม
พร ทางเทศบาล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้น

อบต.ยังไม่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันเป็นที่ของ อบต.
ท่ามะปลา แล้ว ซึ่งทาง อบต.อ้างว่ายังไม่มีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ส่วนปัญหา
ดังกล่าว ทาง มล.ประทีป จรูญโรจน์ ผวจ.ชุมพร
มีหนังสือคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1926/2544 แต่ง
ตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จ.ชุมพร
ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกัน
รับผิดชอบรวม 27 หน่วยงาน มีผู้ว่าราชการจ้ง
หวัดเป็นประธาน โดยมีการมอบหมายภารกิจ
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
หน่วยงาน ในส่วนของเทศบาลดูแลรับผิดชอบพระ
ราชานุสาวรีย์ ป้ายภายในบริเวณ นำรถไปจัดเก็บ
ขยะที่ อบต.เก็บรวบรวมไว้ทุกวัน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่
นำรถเข้าไปเก็บขยะ ปรากฏว่าไม่มีการเก็บรวม
รวมไว้ จึงกลายเป็นปัญหาที่แต่ละหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบเกียวกันมาตลอด

นายกเทศมนตรีผู้น้อยรับด้วยว่า มีการ
มั่วสุมเสพยาเสพติดและการเข้าไปพลอครักของ
กลุ่มวัยรุ่นในสถานที่ดังกล่าวจริง เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูแล เรื่องนี้เคยได้รับแจ้งจากผู้
ได้บังคับบัญชาว่า พบเห็นวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมจริง
และเคยนำเสนอให้ที่ประชุมจังหวัดทราบ พร้อม

กับเสนอให้ควรวัดตั้งตู้แดงให้ตำรวจสายตรวจ
เข้าไปลงเวลาตรวจสอบดูแลบ้าง ซึ่งเรื่องทั้งหมด
ควรจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแต่งตั้ง
มอบ หมายหน้าที่แล้วไม่มีการรับผิดชอบ

ด้านนายวัฒนา ศรีอรุณ ส.จ.ชุมพร เขต
อ.หลังสวน กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดมีการวิพากษ์
วิจารณ์กันมานานแล้ว โดยเห็นว่าเป็นการเกียวกัน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อ้างว่าเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณไม่มี ซึ่งชาวชุมพรควรจะได้ภาคภูมิใจที่มี
การพิจารณาให้ อ.หลังสวน จัดสร้างสวนสมเด็จพระฯ
ซึ่งมีทั้งหมด 12 แห่ง และไม่มีการจัดสร้างใหม่เพิ่ม
ขึ้น เมื่อครั้งเปิดใหม่ มีการร่วมมือกันอย่างดี สถานที่
จัดสวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวกัน
มากมาย แต่ปัจจุบันกำลังกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มี
ใครไปเที่ยว รกร้างเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวพากันนำไป
วิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เสียชื่อเสียงของ จ.ชุมพร
ปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นว่าทางจังหวัดควรจะมีการติด
ตามการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับผิดชอบตามที่แต่งตั้งจริง
หรือไม่ มิฉะนั้นปัญหาจะเป็นอยู่อย่างปัจจุบัน
ตลอดไป และทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียง เมื่อนัก
ท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต้องผิดหวังกลับไป